

การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างมีส่วนร่วม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศด้วยการร่วมแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนบริเวณรอบที่ตั้งบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้แก่พนักงานเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากสังคมและชุมชนที่อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

โครงการแม่คู้ฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพ

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ยาวนานกว่า 48 ปี บริษัทมีนโยบายที่จะใช้จุดแข็งของบริษัทที่มีทักษะและความชำนาญสูงในด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเย็บผ้าให้แก่ชุมชนและสังคม บริษัทได้ริเริ่มโครงการแม่คู้ฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจและอาศัยอยู่ในชุมชนรอบสถานประกอบกิจการของบริษัทรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ รวมทั้งยังสร้างโอกาสในการทำงานให้แก่ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมของโครงการในการเข้าที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัทตามความเหมาะสมด้วย

โครงการแม่คู้ฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพเปิดรับสมัครประชาชนที่สนใจที่อาศัยอยู่รอบสถานประกอบกิจการของบริษัท รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมเย็บผ้าในทุกวันเสาร์เวลา 09.00 – 16.00 น. เป็นระยะเวลาต่อเนื่องประมาณ 3 เดือน โดยกำหนดหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎี ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าและหลักการเย็บผ้า ความรู้เบื้องต้นและการซ่อมแซมดูแลรักษาจักรเย็บผ้าเบื้องต้น ตลอดจนความรู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และภาคปฏิบัติในการตัดเย็บผ้าจริง ซึ่งบริษัทได้รับความร่วมมือและมีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจทั้งจากหน่วยงานราชการและชุมชนรอบสถานประกอบการของบริษัทมาโดยตลอด จึงได้จัดโครงการแม่คู้ฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพต่อเนื่องเป็นประจำ โดยในปี พ.ศ. 2566 บริษัทได้ดำเนินโครงการมาถึงรุ่นที่ 7 กับโรงเรียนและชุมชนวัดใต้ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

จากการประเมินผลการดำเนินโครงการแม่คู้ฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพที่ผ่านมาทั้ง 7 รุ่น ปรากฏผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมต่างได้รับความรู้และประสบการณ์นำไปประยุกต์ใช้ในการเย็บผ้า ซ่อมแซมเสื้อผ้า และสร้างรายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัว ถือเป็นความช่วยเหลือสนับสนุนภาครัฐในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดี โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้อบรมและให้ความรู้กับประชาชนผ่านโครงการนี้ไปแล้วมากกว่า 150 ราย ในขณะเดียวกัน โครงการดังกล่าวก็มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักกับบริษัทและช่วยในการจัดหาพนักงานของบริษัทโดยมีแรงงานที่รู้จักกับบริษัทผ่านโครงการนี้มาสมัครงานกับบริษัทเพิ่มขึ้น โดยสามารถลดความเสี่ยงของบริษัทในการขาดแคลนแรงงานฝีมือได้อีกทางหนึ่ง

โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้แก่สถาบันการศึกษาและนิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนคณะวิชาทางด้านการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม สิ่งทอ การออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) ที่เกี่ยวข้องกับกาดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์จริงให้แก่ นิสิต นักศึกษา ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้ให้ความสนใจและส่งคณาจารย์และนักศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมธุรกิจและฝึกงานกับบริษัทมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้บริษัทยังให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาที่จัดโดยนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกัน ได้แก่ โครงการปฏิญานพันธของนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้รับเกียรติให้เป็นผู้สนับสนุนงานหลักอย่างเป็นทางการมาอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาและมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะฝีมือในการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ จากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งบริษัทฯ จึงได้จัดโครงการแม่คบริจาคถ่ายอุตสาหกรรมเพื่อการศึกษา มอบให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในและนอกเขตชุมชนเดียวกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและโรงเรียน ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการบริจาคให้ทั้งหมด 33 โรงเรียนและ 1 หน่วยงาน